



# ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนทบุรี 11000

ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปรงใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacca.go.th

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  
จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ กรณีการใช้รั้วของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG ฯ กำแพงเพชร และเยาวชน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กรณีการใช้รั้วของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทำเป็นผนังโรงจอดรถส่วนบุคคล จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่า บริเวณรั้วคอนกรีต อดีตได้มีการร้องเรียน เนื่องจากบริเวณพื้นที่โรงเรียนอยู่สูงกว่าทำให้มีน้ำไหลเข้ามายังที่ดิน และมีการก่อสร้างรั้วโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม แต่ต่อมาได้มีการสร้างประตูเข้า – ออก ติดกับทางโรงเรียนกับที่ดินส่วนบุคคล และมีการก่อสร้างหลังคารุกกล้าเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน จึงมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไข เฝ้าระวังเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงไว้ ดังนี้ ๑. ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน ให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกกล้า ๒. ปิดกั้นประตูเข้า – ออก มิให้เชื่อมระหว่างพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่ส่วนบุคคล ๓. กรณีทำรั้ว ทางเจ้าของที่ดินต้องดำเนินการจัดทำรั้วของตนเอง มิให้รุกกล้าเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนโดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต และรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชรทราบ

ล่าสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการในกรณีดังกล่าว โดยได้ประสานกับทางผู้แทนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ผู้นำชุมชน บุคลากรสังกัดโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และเจ้าของที่ดิน จากการลงตรวจสอบพื้นที่และได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยได้แนวทางแก้ไขร่วมกัน ดังนี้ ๑. ให้เจ้าของที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ติดอยู่กับรั้วของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้อยู่ห่างจากแนวรั้วโรงเรียนอย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร ๒. ชายคาของอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวควรมีการติดตั้งรางรินเพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนไหลลงไปกระทบพื้นที่ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์

/๓. ปิดประตูเข้า – ออก...

“ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปรงใส ตรวจสอบได้”

๓. ปิดประตูเข้า – ออก ระหว่างอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนบุคคลกับรั้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โดยการทำรั้วคอนกรีตแบบเดียวกับรั้วโรงเรียน ปิดทับประตูเข้า – ออก ๔. ห้ามมิให้มีสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบุคคลเข้ามาเกาะเกี่ยว หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากรั้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ๕. ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับรั้วโรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ ๑. – ๔. ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ได้จัดทำบันทึกฉบับนี้ (ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการดำเนินการให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชรทราบต่อไป



“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

